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15. fundur haldinn í sveitarstjórn Langanesbyggðar fimmtudaginn  20. jan. 2011 kl.17:00 á 
skrifstofu Langanesbyggðar.  
Mætt voru:   Siggeir Stefánsson oddviti,  Indriði Þóroddsson,   Ævar Marinósson, Steinunn 
Leósdóttir, Reimar Sigurjónsson og Gunnólfur Lárusson sveitarstjóri sem ritaði fundargerð á tölvu. 
Oddviti bauð fundarmenn velkomna  og spurði hvort einhverjar athugasemdir væru gerðar við 
fundarboð.             

DAGSKRÁ:   

1. Fundargerð sveitarstjórnar dags. 11.01.2011 
Lögð fram til kynningar.

 

2. Fundargerð Fræs ehf. dags. 11.01.2011 
Lögð fram til kynningar.

 

3. Fundargerð Naust dags. 13.01.2011 
Lögð fram til kynningar.

 

4. Skýrsla sveitarstjóra. 
Sveitarstóri flutti skýrslu sína og svaraði fyrirspurnum. 

 

Sveitarstjóri sagði frá því að nú væri það orðið að veruleika að byggðar verði 6 nýjar 
íbúðir  við Miðholtið.  En húsin verða 100% í eigu V Laugavegur og mun BM Vallá 
hf. byggja það,  áætlað verklok eru 15. okt. 2011 

 

Sveitarstjóri lagði fram skýrslu frá EJS  er varðar úttekt á tölvumálum í 
grunnskólanum á Þórshöfn . 

 

Sveitarstjóri lagði fram bréf dags. 18.01.2011 frá BJ Vinnuvélum ehf. vegna 
snjómoksturs.  
Lagt fram til kynningar.

  

Sveitarstjóri lagði fram bréf frá leikskólastjóra dags. 20.01.2011 vegna húsnæðis.  
Lagt fram til kynningar.

   

Fundi slitið  kl.18:00 

    

Fundagerðin upplesin og samþykkt,  


